

วันที่	สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน และร่วมปั่นจักรยาน ชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๔๐๗ ต้น ตลอดเส้นทาง ๒.๘ กิโลเมตร บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุ์ทิพย์) ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ปัจจุบัน สื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต” ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสารนิเทศฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังอุทยานบัว ซึ่งตั้งอยู่ที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชิงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานบัว โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดสกลนคร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จจำนวนมาก
วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ ๑ ระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เพื่อหาแนวทางการร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ และการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตรกลางบางเขน
วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยมีนายอุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง(ร่าง)วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น ๔๖๘ คน
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อร่วมสัมมนาพิธีกรรมกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ดร.อิศราฐ์ เชาระกำ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานปิดการอบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร(SME โคฟันธุ์เนื้อ” ซึ่ง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม นโยบายภาครัฐที่ประกาศในปี ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีแห่งการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยให้สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ภาคเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น สร้างกลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อช่วยพัฒนาสินค้าเกษตร สร้างความหลากหลายในการพัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

วันที่	สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขานุการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาเกษตรกรรวม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร อาทิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรสู่เกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการทำวิจัยของนิสิตอีกด้วย
วันที่ ๒๒, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ นายคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางจราจรถนนตัดใหม่เลียบบคลองบางเขน(ถนนชั่วคราว)เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และโบกธงเดินรถ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและใช้เส้นทางถนนเลียบบคลองบางเขน(ถนนชั่วคราว)เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน อย่างเป็นทางการ